

ใครที่รู้เป้าหมาย สามารถตัดสินใจ

ใครที่ตัดสินใจ จะพบความสงบ

ใครที่สงบ จะปลอดภัย

ใครที่ปลอดภัย สามารถไตร่ตรอง

ใครที่ไตร่ตรอง สามารถปรับปรุงแก้ไข...

คอนฟูซิอุส

ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติบำบัดและการรักษามะเร็งด้วยวิธีชีวะบำบัด

การรักษามะเร็งด้วยวิธีชีวะบำบัด

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีโรคร้ายเกิดขึ้นไม่เพียงเฉพาะในประเทศอุตสาหกรรม แต่รวมถึงประเทศที่กำลังพัฒนา เช่น ประเทศไทยด้วย ซึ่งเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าวิตกเช่นกัน ถึงแม้จะมีความก้าวหน้าในการบำบัดรักษา

แต่โรคมะเร็งยังคงเป็นปัญหาใหญ่ทางการแพทย์

ในการเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งหันมาพึ่งพาชีวะบำบัดควบคู่ไปกับการรักษาแบบปกติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ในกรณีที่การรักษาในรูปแบบที่ผ่านมามีประสพผลสำเร็จ ซึ่งโดยรวมแล้วการรักษามะเร็งด้วยชีวะบำบัดควบคู่ไปกับการรักษาแบบปกติได้พิสูจน์ให้เห็นว่า การรักษาอาการเจ็บป่วยที่ร้ายแรงประสพผลสำเร็จยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่การรักษาแบบปกติทางการแพทย์ จะได้รับการประเมินผลสำเร็จสูงกว่าความเป็นจริง (โดยเฉพาะเคมีบำบัด และการฉายแสง) ส่วนการประเมินผลสำเร็จในการรักษามะเร็งด้วยชีวะบำบัดนั้นยังต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างเห็นได้ชัด

เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคมะเร็ง จึงควรให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับการรักษาด้วยชีวะบำบัดที่ครอบคลุมในเชิงลึกด้วย ในปัจจุบันการรักษาด้วยวิธีสมัยใหม่โดยปราศจากชีวะบำบัดแทบเป็นไปไม่ได้เลย

ในปัจจุบัน ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยในสถานพยาบาลจะเป็นไปตามหลักการพื้นฐาน (ผ่าตัด - เคมีบำบัด - การฉายแสง) โดยไม่มีการบำบัดอื่น ๆ และไม่มี การตรวจสอบที่จริงจัง ปล่อยให้ผ่านไปตามปกติ และที่น่าเสียดายคือ จนถึงวันนี้การรักษาแบบปกติยังไม่มีวิธีการป้องกันการกลับมาเจ็บป่วยซ้ำอีก ครั้ง และอยู่ภายใต้ข้อจำกัดในการที่จะต้องเฝ้าสังเกตการณ์ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นภายหลังการรักษาที่ผ่านไปแล้วหรือไม่ ในสถานการณ์ดังกล่าวนี้จะเห็นได้ถึงช่องว่างที่มีอยู่ระหว่างการดูแลและการบำบัดรักษาผู้ป่วย

การรักษามะเร็งด้วยชีวบำบัดมีหน้าที่ในการปิดช่องว่างนี้และได้เสนอการให้ความช่วยเหลือโดยผู้เชี่ยวชาญในกรณีดังกล่าว เป้าหมายของเราคือ ช่วยให้ผู้ป่วยได้เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและความสมดุลภายในร่างกายและการค้นหาสาเหตุที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยและบำบัดรักษา หากสิ่งดังกล่าวเกิดขึ้นได้สำเร็จ จะถือว่าเป็นพื้นฐานในการหายจากอาการเจ็บป่วยได้อย่างครอบคลุมแท้จริง

การรักษามะเร็งเพิ่มเติมด้วยวิธีชีวบำบัด

แบบแผนด้านมะเร็งวิทยาสมัยใหม่ควรจะรวมการรักษาแบบปกติควบคู่ไปกับการรักษาด้วยวิธีทางธรรมชาติบำบัดอย่างครอบคลุมตั้งแต่ต้น โดยปกติแล้วการบำบัดแบบผสมผสานทั้งสองวิธีควบคู่กันนี้ส่งผลให้เกิดผลสำเร็จเป็นอย่างมาก

ในขณะเดียวกันการรักษามะเร็งด้วยวิธีชีวบำบัดได้เป็นการบำบัดทางเลือกตามการรักษาปกติ แต่จะเน้นทางด้าน การป้องกัน การบำบัดควบคู่ และการดูแลหลังการรักษา มะเร็ง ซึ่งจะเรียกได้ว่าเป็นการบำบัดเพิ่มเติมที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการรักษาตามปกติของมะเร็งวิทยา

การดูแลผู้ป่วยมะเร็งตามกระบวนการของชีวบำบัดจนถึงปัจจุบันนี้พบว่ายังไม่เพียงพอ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดีที่สุด จึงควรให้กระบวนการรักษา มะเร็งด้วยวิธีชีวบำบัดเข้ามา มีบทบาทในการรักษา มะเร็งเพิ่มขึ้น กว่าที่เป็นอยู่ ในปัจจุบันผู้ป่วยมะเร็งส่วนใหญ่ จะทำการรักษาด้วยวิธีการปกติ จะมีเพียงส่วนน้อยที่ทดลองรักษาด้วยวิธีชีวบำบัดควบคู่กันไป ซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว หากเริ่มทำการรักษาด้วยชีวบำบัดควบคู่ไปกับการรักษาตามปกติ จะเป็นประโยชน์และประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น หากเริ่มรักษาควบคู่ตั้งแต่วันที่ทราบผลวินิจฉัยโดยแพทย์

การรักษามะเร็งด้วยวิธีชีวบำบัดในรูปแบบทางเลือก

เป็นที่น่าเสียดายว่าผู้ป่วยจำนวนมากผ่านประสบการณ์ที่แพทย์ผู้รักษาไม่สามารถให้คำตอบได้หรือไม่สามารถเสนอวิธีการบำบัดที่น่าพอใจได้ ซึ่งในกรณีนี้ผู้ได้รับผลกระทบจะตั้งคำถามว่า การรักษา มะเร็งด้วยวิธีชีวบำบัดเป็นทางเลือกที่สามารถทดแทนการรักษาตามปกติได้หรือไม่

ในความเป็นจริงแล้วมีหลายกรณีที่ผู้ป่วยมะเร็งเลือก รักษาโดยวิธีชีวบำบัดเป็นทางเลือกหลักหรือเลือกเป็นวิธีการรักษาเดียว ซึ่งอาจเป็นการตัดสินใจที่ดีกว่าด้วยซ้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการรักษาตามปกติไม่สำเร็จ และการรักษาที่ดีมีเพียงชีวบำบัดที่ครอบคลุม อย่างไรก็ตามจะขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี

แนวทางการรักษามะเร็งด้วยวิธีชีวบำบัด

คนจำนวนมากมักเข้าใจผิดคิดว่าการรักษาเนื้องอกด้วยวิธีชีวบำบัดเป็นการรักษาโดยใช้ยาพิเศษ ไม่มีการใช้ธรรมชาติบำบัดโดยทางเดียวในรักษามะเร็งได้ในระยะยาว การรักษามะเร็งด้วยวิธีชีวบำบัดที่เหมาะสมจะต้องประกอบไปด้วยยาและวิธีการรักษาหลายขั้นตอนที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายด้วย โดยรวมแล้วสามารถกล่าวได้ว่า ในปัจจุบันนี้การรักษามะเร็งด้วยวิธีชีวบำบัดมีความน่าเชื่อถือและมีการพิสูจน์กระบวนการบำบัดผ่านขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ ถือได้ว่าเป็นก้าวสำคัญในการสร้างรากฐานและครอบคลุมของกระบวนการรักษามะเร็งด้วยวิธีชีวบำบัดที่มีการพัฒนา ที่เรียกว่าการบำบัดสืบประการซึ่งเป็นแนวทางของนายแพทย์ชาวเยอรมัน พี.จี. เซเกอร์ และเป็นพื้นฐานของแนวคิดการบำบัดที่จะนำเสนอต่อไปนี้

1. เพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายเพื่อป้องกันเนื้องอก
2. ระวังการเติบโตของเซลล์มะเร็ง (Glycolysis)
3. ยับยั้งการหายใจระดับเซลล์และซอมแซมไมโทคอนเดรีย (Mitochondria).
4. การโภชนาการและสารอาหารที่ยับยั้งมะเร็ง
5. กำจัดจำนวนและบริเวณที่เกิดปัญหา
6. บำบัดภูมิคุ้มกันสารที่ก่อภูมิแพ้ (ลดภูมิแพ้ที่ก่อให้เกิดมะเร็งและอาการอักเสบ)
7. การขับสารพิษและขับถ่าย
8. การล้างลำไส้และส่วนที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน
9. ลดระดับการควบคุมความสมดุลที่ผิดปกติ
10. เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับอวัยวะที่มีความเสี่ยง (ตับ ไต หัวใจและความดัน ฯลฯ)

ผู้ก่อตั้งแนวคิดการบำบัด 10 ประการ นายแพทย์ Dr. med. Dr. sc. nat. Paul Gerhardt Seeger (เพาล์ แกร์ฮาร์ดท์ เซเกอร์) (ค.ศ. 1903 - ค.ศ.1991) ทำงานในด้านวิจัยมะเร็งมานานกว่า 50 ปี และมีผลงานสิ่งพิมพ์และหนังสือกว่า 250 ผลงาน อันเนื่องมาจากการทำงานด้านวิจัยและผลงานของเขาเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลเมื่อปี ค.ศ.1979 และ 1980)

ผู้ป่วยสามารถคาดหวังอะไรได้จากการรักษามะเร็งด้วยวิธีชีวบำบัดบ้าง

จากการแสดงให้เห็นถึงแนวคิดการบำบัด 10 ประการที่ปรับแนวทางการบำบัดให้เหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละราย โดยมีเป้าหมายในการบำบัดดังต่อไปนี้:

- ระยะเวลาในการมีชีวิตอยู่ต่อเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและโอกาสที่จะกลับมาเจ็บป่วยอีกครั้งมีน้อยลง
- อัตราการเติบโตของเนื้องอกช้าลง รวมถึงการแพร่กระจายของเนื้อร้ายเสื่อมถอยลง (โดยรวม)
- การเปลี่ยนสภาพจากเซลล์มะเร็งเป็นเซลล์ปกติและสนับสนุนระบบการสลายตัวของเซลล์มะเร็ง (การตายของเซลล์)
- สร้างระบบภูมิคุ้มกันและเพิ่มความแข็งแรงอย่างตรงจุดในการต่อสู้กับมะเร็ง
- ค้นหาและทำลายสาเหตุของมะเร็งและแก้ไขระบบนิเวศน์ของร่างกายที่จะสนับสนุนให้เกิดมะเร็ง
- ลดผลข้างเคียงจากการเจ็บป่วยที่มีความสัมพันธ์กับเนื้องอกได้ดียิ่งขึ้น
- ลดความเครียดได้ดียิ่งขึ้นและลดความเหนื่อยล้าในการใช้ชีวิตและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดโดยการฉายแสงหรือเคมีบำบัด รวมถึงการลดผลข้างเคียงที่เกิดจากการบำบัดด้วยวิธีดังกล่าวและฟื้นตัวหลังการบำบัดได้เร็วยิ่งขึ้น

วิธีการรักษามะเร็งแบบชีวบำบัด

การรักษามะเร็งแบบชีวบำบัดสมัยใหม่ในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ โดยจะสัมพันธ์กับคุณสมบัติในการบำบัดแบบธรรมชาติควบคู่ไปกับกระบวนการและชีวเวชศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ เป็นการขยายทางเลือกแนวทางการบำบัดที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

ภายใต้กรอบแนวทางของชีวบำบัดทั้งหมด โดยเฉพาะกระบวนการในการรักษาดังต่อไปนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าได้ผล

ภาพรวมของแนวทางชีวบำบัด

การบำบัด-โดยภูมิคุ้มกัน	โดยการรับรองผลการวิจัยของแนวทางการบำบัดโดยภูมิคุ้มกันพร้อมกับเซลล์บำบัด (สารประกอบต่อมไร้ท่อและน้ำตาล ฯลฯ) การบำบัดโดยใช้ mistletoe, Regeneresen, ซีลีเนียม, เคอร์คูมิน ฯลฯ
-------------------------	---

การบำบัด-โดย การให้ สารละลายทาง หลอดเลือด	อะมิกดาลิน (Amygdalin) (เล็ทริล (Laetrile)/วิตามิน บี17) อาร์เทซูนเนท (Artemisinin), สารละลายวิตามินซีเข้มข้น, เคอร์คูมิน, DCA, DMSO, Baseninfusion, การควบคุมการให้สารละลายตาม CST
การบำบัด-โดย การขับพิษ	โดยส่วนใหญ่ในผู้ป่วยมะเร็งจะพบค่าภาวะความเป็นพิษสูง การขับพิษโดยการให้ ธาตุอาหารเสริม โฮมิโอพาธีเป็นยาจากธรรมชาติ กลูตาไธโอน พฤษกษบำบัด การ ล้างพิษโลหะ การให้สารละลายทางหลอดเลือด ฯลฯ โดยจะเสนอให้ตามหลักการ ปฏิบัติ
การบำบัดโดย การให้ธาตุ อาหารเสริม (การบำบัดโดย ใช้หลักออร์โธโม เลกุลาร์ OM- Medicine)	อาหารเสริมหลายประเภท เช่น วิตามิน แร่ธาตุ และ สารอาหาร กรดไขมัน กรด อะ-มิโน มีผลในการต้านอนุมูลอิสระ ปกป้องเซลล์ ทำให้ระบบการแบ่งเซลล์เป็น ไปอย่างปกติ ยับยั้งเนื้องอก สร้างความแข็งแรงให้กับภูมิคุ้มกันและช่วยขับ พิษ
ไมโทคอนเดรีย (Mitochondri on)-บำบัด	ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติทำให้เกิดการยับยั้งกระบวนการทางเมตาบอลิซึมของ มะเร็งหรือกระบวนการย่อยสลายกลูโคสที่เกิดขึ้นภายในเซลล์และกระตุ้นเซลล์ กระบวนการหายใจระดับเซลล์ที่มีปัญหา
การบำบัดด้วย พืช	มีพืชสมุนไพรจำนวนมากที่มีหลักฐานยืนยันว่ามีผลในการต่อต้านมะเร็ง ได้แก่ อาร์-เทมิซินิน (Artemisinin), เคอร์คูมิน, ผลทับทิม, ชาเขียวสกัด, ดอกกวักพืช แดนดิไลออน (Dandelion), mistletoe, เห็ด, ยางไม้หอม, และสารพฤกษเคมี (เคออสทีน, เรสเวอราทรอล, ซัลโฟราเฟน ฯลฯ)
Cytostatic ชีวภาพ	สารธรรมชาติหลายประเภทพบว่ามีผลในการบำบัด เป็นสารที่ไม่รุนแรงและโดย มากไม่มีผลข้างเคียงทาง cytostatic และปัจจุบันนำมาใช้ในการบำบัดมะเร็งโดย การบำบัดทางชีวภาพเป็นเวลาหลายปีแล้ว (ดูการให้สารละลายทางหลอดเลือด และการบำบัดด้วยพืช)
Horvi enzyme- therapy (HET)	โดยเฉพาะในกระบวนการรักษาแบบดั้งเดิม เช่น การบำบัดโดยใช้เอนไซม์จาก พืชที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลาย (Horvi enzyme-therapy/HET) โดย วิธีการบำบัดแบบ HET ทำให้เกิดการยับยั้งกระบวนการทางเมตาบอลิซึมของ มะเร็งหรือกระบวนการย่อยสลายกลูโคสที่เกิดขึ้นภายในเซลล์มะเร็งและหยุด การเติบโตของเซลล์มะเร็ง
การรักษาลำไส้	ลำไส้เป็นอวัยวะสำคัญที่สุดและมีเซลล์เม็ดเลือดขาวอยู่ที่ 80 เปอร์เซ็นต์ ในกรณีผู้ป่วยมะเร็งจะมีปัญหาในบริเวณนี้ค่อนข้างมาก รวมไปถึง แบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ที่มีความสำคัญ ด้วยเหตุนี้การบำบัดมะเร็งทางธรรมชาติ จะทำความคุ้นเคยกับการรักษาลำไส้
โภชนาการ บำบัด	ข้อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการโภชนาการในส่วนของอาหาร ประเภทไขมัน-โปรตีน ตามแนวทางของดร.โยฮันนา บุควิก และการลดการ

	<p>บริเวณคาร์โบไฮเดรตและบริเวณอาหารที่ไม่มีการแปรรูป ซึ่งเป็นการตัดกระบวนการสร้างตัวของมะเร็งโดยการตัดกลูโคสซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อน</p>
<p>การบำบัดแบบ (galvanotherapy) (ความหมายใกล้เคียง: ECT = Electro-Cancer-Therapy หรือ Electrochemical-Therapy</p> <p>BET = Bio-Electro-Therapy)</p>	<p>โดยการติดตั้งอิเล็กโทรดกับเยื่อเนื้องอกและปล่อยให้ไฟฟ้าไหลผ่านเนื้องอก เพื่อเป็นการฆ่าเซลล์มะเร็ง</p>
<p>อ็อกซิเจนบำบัด</p>	<p>อีกกระบวนการหนึ่งที่เป็นตัวสนับสนุนคือการใช้ไอโซนบำบัด การให้ออกซิเจนเป็น</p> <p>ระยะตามแนวทางของศาสตราจารย์ วี. อาร์. เดนเน่ และการให้ออกซิเจนมีลักษณะเป็นละออง</p>
<p>การบำบัดบริเวณที่เป็นจุดกำเนิด</p>	<p>บริเวณที่มีความผิดปกติและมีผลทำให้เกิดมะเร็ง จะต้องมีการตรวจสอบบริเวณเหล่านั้นและทำการบำบัด บริเวณซอเนอเรน (พื้น แผลเป็น ต่อมทอนซิล สิ่งปลูกฝังเทียม ฯลฯ) ซึ่งต้องให้ความสำคัญกับบริเวณดังกล่าวนี้ โดยบริเวณพื้น (พื้นตายหรือพื้นอักเสบ) อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งได้ จึงควรมีการดูแลรักษาพื้น</p>
<p>การบำบัดโดยกรดแลคติก</p>	<p>เนื้องอกส่วนมากจะเกิดจากกรดแลคติกที่หมุนไปทางซ้ายซึ่งจะทำให้เป็นการปิดกั้นระบบภูมิคุ้มกันและทำให้เนื้องอกขยายตัวเป็นวงกว้าง โดยการใช้กรดแลคติกที่มีลักษณะพิเศษ (RMS) จึงเป็นการทำลายกำแพงที่ป้องกันเนื้องอก</p>
<p>การสร้างความเข้มแข็งในด้านจิตวิทยา</p>	<p>โดยระบบการดูแลสุขภาพจิตใจอย่างต่อเนื่อง การให้คำแนะนำ การสร้างกำลังใจ การบำบัดด้วยพืช โฮมิโอพาธี (Homeopathy) ฯลฯ ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสในการสร้างความสมดุลทางจิตใจ</p>
<p>การบำบัดโดยทำให้เกิดภาวะตัวร้อน</p>	<p>ในการปรับเปลี่ยนและการสร้างภูมิคุ้มกันมีกระบวนการทำให้เกิดภาวะตัวร้อนทั้งร่างกายหรือเฉพาะพื้นที่ ซึ่งจะแตกต่างกับการทำให้เกิดภาวะตัวร้อนโดยตรงซึ่งผู้ป่วยมะเร็งจะได้รับการฉีดเชื้อแบคทีเรียชนิดทำลายเชื้อ</p>

เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม	การคัดตรวจมลพิษในบริเวณที่พักอาศัยและสถานที่ทำงาน (สำนักงาน พื้นที่ทำงานในภาคเกษตร ฯลฯ) การวิจัยชีววิทยาเชิงระบบและสุดท้ายการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นการกำจัดพิษและการขับสารโลหะหนัก
----------------------	--

ขอให้คุณเข้าใจว่าตารางดังกล่าวนี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลและทำให้ท่านได้เห็นภาพรวม การจำกัดขอบเขตของกระบวนการแทบจะไม่สามารถเป็นไปได้ เนื่องจากวิธีการบำบัดแต่ละวิธีที่แสดงอยู่และสารประกอบทางชีวภาพมีความแตกต่างในเรื่องของผลลัพธ์ในการบำบัด

สำคัญ: เข้าใจและกำจัดสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็ง

การพูดถึงสาเหตุในการเกิดมะเร็งถือเป็นส่วนสำคัญในการบำบัดและเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะยกเว้นได้สำหรับการบำบัดในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง สาเหตุสำคัญของมะเร็งเป็นที่ทราบกันเป็นอย่างดีในปัจจุบัน รวมทั้งได้มีการวิจัยในเรื่องนี้อย่างกว้างขวาง มะเร็งในแต่ละกรณีจะต้องมีการค้นหาสาเหตุที่เป็นตัวการที่ทำให้เกิดมะเร็ง ยังมีการตัดสาเหตุที่สนับสนุนในการทำให้เกิดมะเร็งออกมากเท่าไร โอกาสที่จะรักษาให้เป็นผลสำเร็จยิ่งมากขึ้นเท่านั้น หรือสามารถที่จะยับยั้งโรคได้หรือป้องกันไม่ให้เกิดกลับมาเจ็บป่วยอีกครั้ง

เป็นที่น่าสังเกตว่าการใช้ชีวิตในปัจจุบันของเราเป็นสาเหตุที่เป็นการสนับสนุนให้เกิดมะเร็ง โดยที่เราเข้าไปสัมผัสกับมลพิษที่เป็นปัจจัยในการสนับสนุนให้เกิดโรคมะเร็ง การสะสมมลพิษเหล่านี้ทำให้ภูมิต้านทานและการรักษาเซลล์ของเราอ่อนแอลง ส่งผลให้เกิดภาวะที่จะทำให้เกิดมะเร็งได้ง่าย

สังคมอุตสาหกรรมที่มีความก้าวหน้าช่วยให้เรามีฐานะที่ดีขึ้นและสะดวกสบายขึ้นโดยไม่ต้องสงสัย แต่ในทางกลับกันผลลัพธ์ที่ได้กลับมาก็คือเป็นสภาวะที่ทำให้เกิดการขยายตัวของโรคมะเร็งมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการมีปัจจัยที่ส่งเสริมดังต่อไปนี้:

- นิโคติน แอลกอฮอล์ และยาเสพติด
- นิสัยในการโภชนาการในปัจจุบันโดยการใช้ไขมันจากสัตว์และโปรตีนมากเกินไป การบริโภคอาหารจำพวกแป้งแปรรูปและน้ำตาลไปจนถึงสารประกอบในอาหาร รวมทั้งอาหารประเภทหมักดองมากเกินไป
- เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในภาคเกษตรกรรม (ยาฆ่าแมลง ยากำจัดวัชพืช ฯลฯ) และเคมีภัณฑ์ในปริมาณมากที่อยู่ล้อมรอบตัวเรา (สารละลาย สารโลหะหนัก ฟอร์มัลดีไฮด์ สารที่ทำให้เนิ่น สารหน่วงการติดไฟ ฯลฯ)

- อากาศที่เป็นมลพิษที่เกิดจากควันไอเสียรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรม
- มลภาวะที่เกิดจากการฉายแสงเอ็กซ์เรย์ คลื่นแม่เหล็ก คลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ
- เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ
- วัสดุที่เป็นพิษที่ใช้ในทันตกรรม (อะมัลกัม แพลเลเดียม กาว ฯลฯ) และ
- บริเวณพื้นที่เสีย (พื้นตายหรือรากฟันมีการอักเสบ) หรือกระดูกกราม
- ยาสามัญประจำบ้าน (เช่น ยาปฏิชีวนะ ยาแก้ปวด ฯลฯ)

การเจ็บป่วยด้วยมะเร็ง ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพราะความโชคร้ายหรือมีการเกิดขึ้นของโรคโดยหาที่มาไม่ได้ และเป็นเรื่องมักง่ายและไม่ถูกต้องที่จะอ้างว่าสาเหตุในการเกิดโรคมะเร็งเป็นเรื่องที่ยังไม่มีความชัดเจน ซึ่งเป็นการปิดกั้นโอกาสของผู้ป่วยที่จะใช้ชีวิตให้อยู่ห่างไกลกับสารต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ทั้งที่การอยู่ให้ห่างจากบ่อเกิดเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการบำบัดผู้ป่วยและเป็นการป้องกันไม่ให้กลับมาป่วยอีกครั้ง

แผนในการบำบัดแบบเจาะจงแทนการบำบัดแบบพื้นฐานปกติ

การทำให้การบำบัดประสบความสำเร็จต้องทำการบำบัดอย่างละเอียด มีแผนการ และครอบคลุม หลังการตรวจและวินิจฉัยแบบสมัยใหม่โดยห้องวิจัยรวมควรจะควบคู่กับการวินิจฉัยแบบดั้งเดิมจะต้องมีการพูดคุยกับผู้ป่วยถึงแผนการรักษาอย่างละเอียด

โดยจะเลือกวิธีการบำบัดอย่างระมัดระวังและเหมาะสม เจาะจงเฉพาะสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายในแผนการบำบัดที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับความหนักเบาของอาการป่วย การบำบัดจะต้องทำอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลาย ๆ เดือนหรือเป็นปี

สำหรับผู้ป่วยนอกที่ไม่มีผู้ให้การบำบัดอยู่ใกล้ชิด ในเบื้องต้นเปิดโอกาสให้ไปยังสถานบำบัดที่อยู่ใกล้ก่อน เพื่อทราบผลวิจัยที่แน่ชัดและได้รับการอธิบายแนวทางในการบำบัดอย่างเฉพาะเจาะจง และเพื่อที่จะบำบัดต่อไปได้ในสถานที่ที่อยู่ห่างไกลนั้น

เป้าหมายของผู้ป่วยที่ได้รับข้อมูล

เป็นเรื่องสำคัญทางการแพทย์ที่ผู้ป่วยจะได้รับผลกระทบ และต้องได้รับทราบข้อมูลที่ครอบคลุมที่เกี่ยวข้องตนเอง หากท่านในฐานะเป็นผู้ได้รับผลกระทบและผู้ใกล้ชิดของท่านได้รับทราบข้อมูลที่ครบ

ถั่ว จะทำให้ท่านสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการบำบัดต่างๆ ได้ และสามารถตัดสินใจได้ดีกว่า ท่านจะ
ไม่รู้สึกรู้สึท้อถอยเมื่ออยู่ต่อหน้าแพทย์หรือผู้ที่ให้การบำบัดและไม่ทำตามที่แพทย์แนะนำท่านทุกอย่าง
โดยที่ท่านยังมีได้พิจารณา ก่อน ผู้ป่วยที่มีข้อมูลที่ดียู่ในสถานะที่ดีกว่า และสามารถตั้งคำถามที่ถูกต้อง
ต้องได้ สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าการบำบัดแบบใดให้ผลดีและส่งผลให้ท่านตัดสินใจได้อย่างดีที่สุด

เมื่อท่านมีคำถาม

ท่านสามารถได้รับข้อมูลที่หลากหลายของผลการวิจัย วิธีการในการบำบัดจากข้อมูลด้านธรรมชาติ
บำบัดและการรักษามะเร็งด้วยวิธีชีวบำบัด หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับช่องทางการบำบัด
อาการป่วยด้วยโรคมะเร็งอาการใดอาการหนึ่ง เรายินดีที่จะให้คำแนะนำกับท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
ขอความกรุณาท่านติดต่อกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเรา เพียงท่านใช้แบบฟอร์มเพื่อการติดต่อหรือ
เขียนหนังสือแจ้งมาทางเรา

สิ่งที่ท่านควรทราบในฐานะผู้ป่วยมะเร็ง

1. มะเร็งสามารถควบคุมได้
เราสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่กับมะเร็งได้ เช่น
ร่วมกับการเจ็บป่วยด้วยโรคอื่น ๆ โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องดำเนินการในการบำบัดแนวทางใด
แนวทางหนึ่ง
2. ผู้ป่วยมะเร็งจะต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างสม่ำเสมอ ถึงแม้จะผ่านการผ่าตัด เคมี
บำบัด หรือการฉายแสง มาแล้วก็ตาม
3. การรักษามะเร็งในเบื้องต้นควรมีกระบวนการบำบัดแบบธรรมชาติและรักษามะเร็งด้วยวิธี
ชีวบำบัดให้มากยิ่งขึ้น
4. การใช้สารบำบัดทางธรรมชาติหลังการรักษามะเร็ง ควรเป็นเรื่องที่ผู้ป่วยโรคมะเร็งให้การ
ยอมรับ
5. ชีวบำบัดให้โอกาสกับผู้ที่ได้รับการบำบัดจบแล้วแต่ไม่เกิดผล แม้ในระยะที่เกิดการลุกลามยัง
คงมีโอกาสที่จะบำบัดให้ได้ผลได้อย่างน่าทึ่ง

(1-4 ของ ดร. แพทย์เวชศาสตร์ทั่วไป บลูเมนไซน์-คโนเบล การบำบัดด้วยวิธีชีวบำบัด, ค.ศ.1984)